

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÌNH KHIÊM

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU KHI NGHỈ DỊCH COVID - 2019

Thực hiện Công văn số 716/SGDDĐT-CTTT của phòng Chính trị tư tưởng sở Giáo dục và đào tạo Lâm Đồng về Hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại ngày 04/05/2020 sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19. Với tinh thần “*Chống dịch như chống giặc*” để đảm bảo công tác vệ sinh trường lớp trong mùa dịch, sáng ngày 29/4/2020 ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Bình Khiêm chỉ đạo các bộ phận thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, sát khuẩn các phòng học, nhà vệ sinh và toàn bộ khuôn viên trường học.

Toàn thể Cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên người lao động đã khẩn trương lau chùi cửa kính, bàn học, sàn nền nhà, vệ sinh khuôn viên nhà trường. Bảo vệ tiến hành phun khử trùng phòng học, nhà vệ sinh, nhà xe. Bộ phận y tế nhà trường chủ động chuẩn bị nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn để trước cổng trường, các bồn rửa tay, nhà vệ sinh. Bên cạnh đó nhà trường cũng đã trang bị khẩu trang cho toàn bộ học sinh, CB – GV – CNV, giao đoàn thanh niên theo dõi nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang.



Tiến hành phun khử trùng khuôn viên nhà trường



Pha thuốc khử trùng để chuẩn bị cho phun thuốc toàn bộ các phòng học, nhà vệ sinh, nhà xe, khuôn viên nhà trường...

Công đoàn viên nam đã tiến hành phát quang bụi rậm, tỉa cây xanh nhằm đón học sinh đi học trở lại đảm bảo an toàn là trên hết.



Vào đầu các buổi học nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho từng học sinh trước khi vào lớp; giáo viên hướng dẫn theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế: tự theo dõi bản thân để phát hiện kịp thời và báo cáo giáo viên khi cảm thấy sức khỏe không bình thường; đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay trước khi vào lớp sau khi thực hành, thí nghiệm, sử dụng sách, vở, học liệu dùng chung; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có học sinh không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý. Kết thúc mỗi buổi học, duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định; kiểm tra, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.



Đức Trọng, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Người viết

Trần Thị Thúy Liên